

กิจกรรมการเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจ นำโดยนายสุระเวช ไชยพินนา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และตระหนักในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ



๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นำโดยนายสุระเวช ไชยพินนา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้มีทักษะ ความรู้ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนโดย ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีการสอดแทรกประมวลจริยธรรม และการเสริมสร้าง พัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ และนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม



๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง นำโดยนายสุระเวช ไชยพินนา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเสมิง ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงดให้ และรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดหรือผลประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง โดยประชุมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูประบบสร้างความปลอดภัยภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง



๔. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง นำโดยนายสุระเวช ไชยพินนา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้มาเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและหิมีความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานด้วยความสุจริต ยุติธรรมมีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาด

